

Dự án ‘Trải nghiệm Dịch vụ Thai sản ở Ireland của Phụ nữ Di cư và Nhóm Sắc tộc Thiểu số’.



Hãy tham gia cùng chúng tôi để cải thiện dịch vụ thai sản ở Ireland cho tất cả mọi người.



Quét mã để tìm hiểu thêm về dự án này.



THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI ĐỂ CẢI THIỆN DỊCH VỤ THAI SẢN Ở IRELAND.

Ireland là nơi sinh sống của nhiều người đến từ nhiều nền văn hóa và sắc tộc khác nhau. Minh chứng quốc tế cho thấy có sự chênh lệch giữa phụ nữ di cư và sắc tộc thiểu số sử dụng dịch vụ thai sản ở những đất nước có thu nhập cao. Điều này có thể khiến sức khỏe của mẹ và bé kém hơn. Tất cả mọi phụ nữ đều xứng đáng được chăm sóc thai sản một cách tôn trọng, đầy đủ thông tin, và an toàn. Đáng tiếc là, phụ nữ di cư và sắc tộc thiểu số thường cảm thấy rằng họ không được giao tiếp một cách hiệu quả, không được đối xử với lòng trắc ẩn, không được tham gia các quyết định chăm sóc sức khỏe của mình. Chúng tôi cần biết sắc tộc của quý vị để thu thập thông tin và tìm hiểu các lĩnh vực cần được cải thiện.

📍 Cork University Maternity Hospital

✉ MEMProject@ucc.ie



THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI

Chúng tôi khuyến khích quý vị cung cấp thông tin này nếu quý vị cảm thấy thoải mái. Câu trả lời của quý vị sẽ giúp chúng tôi tạo ra một môi trường chăm sóc sức khỏe toàn diện và hiệu quả cho tất cả mọi người.

QUÝ VỊ CÓ THẮC MẮC?

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về lý do chúng tôi thu thập những thông tin này và cách chúng tôi sử dụng, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi bất kỳ lúc nào. Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp thêm chi tiết và giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của quý vị.

LIÊN HỆ: MEMProject@ucc.ie

Cảm ơn quý vị đã giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và đảm bảo chăm sóc công bằng cho tất cả bệnh nhân



CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN ĐẠI HỌC CORK.

Là một phần trong cam kết cung cấp chăm sóc chất lượng cao, công bằng, chúng tôi đang tìm hiểu thông tin về sắc tộc của quý vị. Từ thông tin này sẽ giải thích lý do chúng tôi thu thập dữ liệu này, cách sử dụng, và cách bảo vệ quyền riêng tư của quý vị.

SẮC TỘC LÀ GÌ?

Sắc tộc là nguồn gốc văn hóa và tổ tiên. Sắc tộc là những người có chung lịch sử, phong tục truyền thống, ngôn ngữ, và đôi khi là tôn giáo. Nó không phải quốc tịch hoặc quyền công dân.

Quốc tịch thường nói tới đất nước mà quý vị là công dân.

Quyền công dân là tình trạng pháp lý của quý vị ở một đất nước. Công dân có các quyền như có hộ chiếu hoặc quyền bầu cử.



VÌ SAO CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN DỮ LIỆU VỀ SẮC TỘC

Xác định Khoảng cách trong Chăm sóc: Dữ liệu về sắc tộc giúp chúng tôi nhận ra sự khác biệt về tình trạng sức khỏe và giải quyết sự chênh lệch để cải thiện việc chăm sóc cho tất cả bệnh nhân.

Nâng cao Dịch vụ: Biết về tỷ lệ sắc tộc của bệnh nhân cho phép chúng tôi điều chỉnh dịch vụ, cung cấp các hỗ trợ phù hợp với văn hóa, và cải thiện khả năng tiếp cận.

Tuân thủ Pháp luật: Thu thập những dữ liệu này giúp chúng tôi đáp ứng những yêu cầu của pháp luật và duy trì những chính sách khuyến khích sự công bằng và ngăn chặn phân biệt đối xử trong chăm sóc sức khỏe.

📍 Cork University Maternity Hospital

✉ MEMProject@ucc.ie



TẠI SAO DỮ LIỆU SẮC TỘC CỦA QUÝ VỊ LẠI QUAN TRỌNG

Bằng cách chia sẻ về sắc tộc của quý vị, chúng tôi mong:

Xây dựng kiến thức về khác biệt về tình trạng sức khỏe giữa những nhóm dân thiểu số và đa số và sau đó sẽ giải quyết những chênh lệch này.

Nâng cao năng lực giao tiếp và văn hóa. Phát hiện và giải quyết sự chênh lệch trong việc tiếp cận và chất lượng dịch vụ chăm sóc.

Phát triển một kế hoạch cải thiện chất lượng để giảm sự chênh lệch và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho tất cả những bệnh nhân sử dụng dịch vụ CUMH.

